



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19  
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
ในประเทศ และมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้กำหนด  
พื้นที่สถานการณ์ออกเป็น ๔ ระดับ และเน้นย้ำมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเต็มขีดความสามารถ

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมกับพื้นที่  
และสถานการณ์การแพร่ใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่  
๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในมติที่ประชุมจึงมีข้อสั่งการเพื่อเป็นแนวทางและมาตรการป้องกันการระบาดใหม่  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. ขอให้นักเรียน หรือนักเรียนที่มีญาติ หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
หรือไปสัมผัสผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาจเป็นพาหะ แจ้งบิดามารดาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่  
๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือมายังโรงเรียน โดยให้ทางโรงเรียน  
ไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนใดๆ หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน  
และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ DMHTT ดังต่อไปนี้

D : Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M : Mask wearing = สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

H : Hand washing = ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ

T: Testing = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย / ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (เฉพาะกรณี)

T : Thaichana = ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

๓. ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรวมคนเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อ  
การใกล้ชิดสัมผัส และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรณชัย ทัดขอม่วง)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี